

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๘๓๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลน
ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๕ ปี เพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานในพื้นที่ ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในเรื่อง “การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ” จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สถานศึกษาในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้จาก QR Code รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๙ ๕๔๗๕ กด ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(ธน วังจันทา)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

ที่ กสศ ๐๔/๘๑๕/๒๕๖๔

๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กสศ. กับ สพฐ. ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามบันทึกที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เพื่อจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้มีโอกาสดำเนินงานตามศักยภาพ และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

กสศ. เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในเรื่อง “การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานในพื้นที่ ในการนี้ กสศ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้ กสศ. ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและครบถ้วนสำหรับการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรยศ ภัทราวาท)

รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ปฏิบัติการแทนผู้จัดการ กสศ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๒ ๐๗๙ ๕๔๗๕ กด ๑



แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กำหนดระยะเวลาการทำแบบสำรวจความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ - 31 มีนาคม 2564
สามารถให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ตามลิงค์ QR CODE ด้านล่างข้อความนี้



ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพิ่มเติมได้ ดังนี้



(๑) พระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑



(๒) ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีการรับรองข้อมูล
การขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ